

(สำเนา)

รับที่ ๓๒๖/๒๕๖๕ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กระทู้ถามที่ ๕๕๑

สภาผู้แทนราษฎร

๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ความคืบหน้าในการแก้ปัญหาแก่ชาวประมง และความคืบหน้าในการแก้ไขพระราชกำหนดการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

นับตั้งแต่พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ บังคับใช้เป็นระยะเวลากว่า ๗ ปีที่กฎหมายฉบับนี้ได้สร้างปัญหาต่อพี่น้องชาวประมงเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน กฎหมายที่ออกมาจึงมีลักษณะเป็นการจำกัดศักยภาพของชาวประมงในการประกอบอาชีพ มีบทลงโทษที่รุนแรงเกินสมควร มีการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวประมง แต่รวมถึงสร้างความเดือดร้อนให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นอีกด้วย อีกทั้งยังมีปัญหาในเรื่องของความซ้ำซ้อนและการขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการที่สร้างความยุ่งยากและเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่ให้แก่พี่น้องชาวประมง จึงเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องทบทวนและแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น จึงขอเรียนถามว่า

๑. ขอทราบความคืบหน้าและแนวทางในการแก้ปัญหาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑.๑ จากประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำประมงและพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เป็นการจำกัดการใช้เครื่องมือในการประกอบอาชีพของชาวประมง ๑๒ ชนิด แต่ให้อำนาจคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดในการออกข้อยกเว้นเครื่องมือได้เพียงชนิดเดียวเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องชาวประมงเป็นอย่างมาก ซึ่งปัญหานี้ที่อยู่ภายใต้อำนาจของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะแก้ไขให้คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดออกข้อยกเว้นในการใช้เครื่องมือได้ทั้ง ๑๒ ชนิด ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะแก้ไขหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๑.๒ จากเหตุภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทำให้ชาวประมงเป็นจำนวนมากที่เรือประสบภัยธรรมชาติแต่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยเยียวยาจากทางภาครัฐ จึงขอทราบความคืบหน้าจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาการชดเชยและเยียวยาที่ล่าช้าว่ามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

(โปรดพลิก)

๒. ขอทราบแนวทางในการแก้ปัญหาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อลดความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานราชการด้วยกัน เช่น กรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมแรงงาน ในเรื่องของคนประจำเรือที่ต้องมีหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) สำหรับการเดินเรือในน่านน้ำไทย ซึ่งอาจเป็นการซ้ำซ้อนกับใบอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว และเรื่องของขั้นตอนการต่อใบอนุญาตทำการประมงที่มีความซ้ำซ้อนระหว่างกรมประมง และกรมเจ้าท่า ซึ่งมีความยุ่งยากและเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่ให้กับพี่น้องชาวประมงโดยไม่จำเป็น

๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความตั้งใจที่จะแก้ไขพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่ เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน มีบทลงโทษมากและรุนแรงเกินสมควร อีกทั้งยังมีเนื้อหาที่เป็นการจำกัดและกีดกันชาวประมงไม่ให้อาจประกอบอาชีพได้เต็มศักยภาพ ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในที่ประชุมสภา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(ลงชื่อ) วรภพ วิริยะโรจน์

(นายวรภพ วิริยะโรจน์)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล

แบบบัญชีรายชื่อ

สำเนาถูกต้อง



(นายณพคุณ นพรัตน์)

ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มงานกระทู้ถาม

สำนักการประชุม

ทวีพร พิมพ์
ผู้อำนวยการ